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สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 
 
เริ่มประชุมเวลาประมาณ ๑๒.๕๐ นาฬิกา 

  นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนท่ี ๒ ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม
ก่อนท่ีจะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือในเรื่องความ
เดือดร้อนของประชาชน โดยใช้เวลาประมาณ ๕๕ นาที 

  ต่อจากนั้น ประธานได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เริ่มจากวาระกระทู้ถามสด ซ่ึงถูก
บรรจุ ๔ กระทู้ ดังนี้ 

  ๑. กระทู้ถามสด เรื่อง การแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบนถนนทางหลวงหมายเลข ๓๑๕ ซ่ึง
ถามโดย นายรณเทพ อนุวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังชล จังหวัดชลบุรี ถามรัฐมนตรีว่า
กระทรวงคมนาคม โดยกล่าวว่า  ปัจจุบันการจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข ๓๑๕ ประสบปัญหาติดขัด
เป็นอย่างมาก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียว การค้า การลงทุน ในจังหวัดชลบุรีเป็นอย่างมาก รวมถึง
ประชาชนท่ัวไปท่ีใช้ถนนสายนี้ในการสัญจรไปมา ท้ังนี้ผู้ตั้งกระทู้ได้สอบถาม ดังนี้ 

  ๑. รัฐมนตรีคมนาคมทราบเรื่องดังกล่าวหรือไม่ และมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร 

  ๒. จะเป็นไปได้หรือไม่ท่ีจะปรับทิศทางมอเตอร์เวย์เพ่ือแก้ปัญหาการจราจรคับค่ัง 

  ๓. รัฐบาลจะนํางบประมาณส่วนใดมาแก้ปัญหานี้ 

  พลเอก พฤณฑ์ สุวรรณทัต รมช.คมนาคม ได้ตอบชี้แจงว่า  เส้นทางดังกล่าวมีข้อจํากัดใน
การออกแบบทางต่างระดับ จึงต้องใช้ไฟจราจรในการแก้ปัญหาและขณะนี้ถึงเวลาท่ีจะปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม 
ส่วนสาเหตุปัญหาจราจรติดขัดมีหลายสาเหตุ เช่น แยกทางต่างระดับพานทองมีรถเข้าออกนิคมอุตสาหกรรม
เป็นจํานวนมากเป็นประจํา ส่วนการแก้ปัญหาระยะสั้นนั้นมีหลายวิธี เช่น ได้มอบหมายให้การทางชลบุรี
ดําเนินการก่อสร้างเพ่ิมช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร ซ่ึงขณะนี้เริ่มดําเนินการซ่อมแซมแล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนสิงหาคมนี้ และขณะนี้มอร์เตอร์เวย์ทําการปิดช่องจราจรจากลาดกระบังถึงพานทองเพ่ือปรับปรุง 
เส้นทาง  ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาว กรมทางหลวงกําลังศึกษาบริเวณแยกบ้านเก่าเพ่ือสร้างทางแยกต่าง
ระดับบ้านเก่า หากดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  จะสามารถระบายรถได้และลดปัญหาการจราจรได้ ๓๐ % 
ท้ังนี้กระทรวงคมนาคมจะได้เร่งดําเนินการศึกษาออกแบบโดยเร็ว 

  ๒. กระทู้ถามสด เรื่อง ผลการตรวจสอบการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) และปัญหา
โครงการรับจํานําข้าว ซ่ึงถามโดย นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรค
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ประชาธิปัตย์ จังหวัดพิษณุโลก โดยกล่าวว่า  ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์แถลงผลการตรวจสอบการระบายข้าว
แบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ต่อสาธารณะในลักษณะท่ีคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริง รวมท้ังปัญหาโครงการรับจํานําข้าว
ในปัจจุบันยังสร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร ซ่ึงเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวม และอยู่
ในความสนใจของประชาชน ท้ังนี้ผู้ตั้งกระทู้ได้สอบถามเก่ียวกับบทสรุปการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือจีทูจีว่ามี
รายละเอียดอย่างไรบ้าง 

  นายณัฐวุฒิ ไสยเก้ือ รมช.พาณิชย์ ตอบชี้แจงกรณีเกษตรกรได้รับเงินล่าช้าว่าทางรัฐบาลได้
เร่งรัดให้จ่ายเงินตามโครงการรับจํานําข้าวโดยเร็ว ซ่ึงขณะนี้คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินได้ครบภายในสิ้นเดือน
เมษายน ส่วนการขายข้าวแบบจีทูจี ขณะนี้ขายไปแล้วประมาณ ๖.๒ ล้านตัน และขายให้ผู้ค้าในประเทศ
ประมาณ ๐.๒ ล้านตัน ส่วนหลักเกณฑ์ในการขยายข้าวของรัฐบาลชุดปัจจุบันไม่แตกต่างจากรัฐบาลชุดก่อน 
ซ่ึงการซ้ือขายแบบจีทูจีนั้นมีคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการตกลงซ้ือขายโดยการจ่ายเงินผ่านธนาคาร 
รวมท้ังมีการเปิด LC ด้วย  ส่วนประเด็นบริษัทจีเอสเอสจี ของจีนซ่ึงผู้ต้ังกระทู้ต้ังข้อสงสัยว่าเป็นบริษัทของ
ประเทศจีนจริงหรือไม่นั้น ได้ดําเนินการตรวงสอบแล้วและได้รับคําตอบจากจีนว่าเป็นบริษัทของจีนจริง โดย
รัฐบาลถือหุ้น ๑๐๐ %  

  ๓. กระทู้ถามสด เรื่อง การทุจริตสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครู ซ่ึงถามโดย นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกล่าวว่าตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินการคัดเลือก
บุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครู
ผู้ช่วย ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ต้ังแต่เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้มีการ
ร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตสอบ จนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพครู และความเชื่อม่ันต่อ
การบริหารการศึกษา ตลอดจนคุณภาพของนักเรียนต่อไปในอนาคต ซ่ึงเรื่องดังกล่าวอยู่ในความสนใจของ
ประชาชน จึงได้สอบถามรัฐมนตรีเก่ียวกับความคืบหน้าการดําเนินการสอบสวน และจะมีการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอย่างไร 

  นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตอบชี้แจงว่ารัฐบาลประกาศ
นโยบายชัดเจนท่ีจะมุ่งม่ันในการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตและปลดหนี้สินให้แก่ครู ท้ังนี้ รัฐบาลได้
ดําเนินการตรวจสอบมาโดยตลอด ส่วนปัญหาการทุจริตรสอบครูผู้ช่วยนั้น รมต.กล่าวว่าจากการสอบสวน
ปรากฏว่ามีขบวนการท่ีเชื่อมโยง ๖๙ จังหวัด กว่า ๑๐๐ พ้ืนท่ีเขตการศึกษา โดยมีการเชื่อมโยงจากส่วนกลาง
ไปสู่ภูมิภาค ส่วนใหญ่เกิดท่ีภาคอีสานก่อน และกระจายไปสู่ภาคอ่ืน ๆ ขณะนี้ได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้ DSI ในการ
ตรวจสอบ ซ่ึง DSI รายงานว่ามีการทุจริต ๓ รูปแบบ รวมถึงได้เร่งตรวจสอบให้ได้ความชัดเจน และจะได้
ดําเนินคดีอาญาต่อผู้กระทําความผิดก่อนสิ้นเดือนเมษายนนี้ ส่วนการเตรียมการครูนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้
ดําเนินการมานานแล้ว โดยมีการจัดต้ังงบประมาณเพ่ือเพ่ิมคุณภาพครู 

  ๔. กระทู้ถามสด เรื่อง ความตั้งใจของรัฐบาลในการเสนอตัวประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการ
จัดงานมหกรรมโลก World Expo ๒๐๒๐ ซ่ึงถามโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา ธนาดิเรก 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่าตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให้การ
เสนอตัวประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลก World Expo ๒๐๒๐ เป็นวาระแห่งชาติ พร้อมมีการ
รณรงค์หาเสียงสนับสนุนบางส่วนแล้ว ต่อมา นายกรัฐมนตรีได้สั่งชะลอเพ่ือศึกษาความพร้อมและความคุ้มค่า
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ของการเป็นเจ้าภาพงานดังกล่าว บัดนี้ เวลาไปผ่านล่วงมานานแล้ว รัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนใดๆ จึงเป็นเรื่อง
ท่ีอยู่ในความสนใจของประชาชน และอาจส่งผลต่อชื่อเสียงของประเทศไทย และสูญเสียโอกาสในหลาย ๆ มิติ 
ท้ังนี้ ผู้ตั้งกระทู้ได้สอบถามถึง 

  ๑. จุดยืนของประเทศไทยในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ 

  ๒. รัฐบาลไทยได้ส่งจดหมายตอบกลับไปยังคณะกรรมการซ่ึงจะต้องคัดเลือกเจ้าภาพงาน 
World Expo ๒๐๒๐ หรือไม่ และไทยมีงบประมาณในการช่วยเหลือประเทศท่ีกําลังพัฒนาอย่างไร รวมท้ัง
คณะกรรมการจัดงานมีใครบ้าง 

  นายสมศักดิ์ ภูริศรีศักดิ์ รมช.การท่องเท่ียวและกีฬา ได้ชี้แจงว่าการจัดงาน World Expo 
๒๐๒๐ เป็นสิ่งท่ีดี ซ่ึงประเทศไทยกําหนดให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเจ้าภาพจัดงานนั้น  ทางรัฐบาลได้
จัดให้มีการศึกษาเพ่ิมเติมด้านต่างๆซ่ึงผลจากการศึกษาเพ่ิมเติมความคุ้มค่าด้านการบริหารจัดการน้ํา และ
ตรวจสอบความพร้อมของพ้ืนท่ีและการใช้ประโยชน์หลังการจัดงานพบว่าคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วมี
ความพึงพอใจในระดับหนึ่ง และจะต้องเสนอตัวเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในเดือนมิถุนายนนี้ ท้ังนี้ รัฐบาลมิได้ละเลย
ต่อการดําเนินการดังกล่าว ส่วนคําถามท่ี ๒ จะได้จัดส่งเป็นเอกสารให้ผู้ตั้งกระทู้ในภายหลัง 

  เม่ือจบวาระกระทู้ถามสดแล้ว เข้าสู่วาระกระทู้ถามท่ัวไป จํานวน ๔ กระทู้ ดังนี้ 

  ๑. กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง แนวทางการจัดตั้งสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาในอําเภอท่ีไม่
มีสถานศึกษาตั้งอยู่ ต้ังกระทู้โดย นางมนพร เจริญศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพ่ือไทย จังหวัด
นครพนม โดยกล่าวว่าตามท่ีนายเสริมศักด์ิ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนาย
ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (อกศ.) ได้กล่าวถึงการผลิตกําลังคนให้ตรงกับ
ความต้องการของประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) โดย
มีสัดส่วนสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญเป็น ๗๐:๓๐ อีกท้ังตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้อนุมัติ
ให้สถานศึกษาในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน ๔ แห่ง ในจังหวัดนครพนม ได้แก่ 
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยอาชีพธาตุพนม และวิทยาลัยอาชีพ
นาหว้า หลอมรวมเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม นั้น ทําให้สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม ลดจํานวนลงเหลือ ๒ แห่ง คือวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม 
(วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนมเดิม) และวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ซ่ึงสถานศึกษาท้ัง ๒ แห่ง ต้องรับภาระการ
เรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาระดับ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
และหลักสูตรหลากหลายแทนสถานศึกษาท้ัง ๔ แห่ง โดยมีจํานวนนักเรียน นักศึกษาเพ่ิมข้ึนทุกปี ตามนโยบาย
ของรัฐบาลท่ีต้องการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญเป็น ๖๐:๔๐ ในปี ๒๕๖๑ ดังนั้น อาชีวศึกษา
จังหวัดนครพนม จึงมีความจําเป็นท่ีจะเสนอจัดต้ังวิทยาลัยเทคนิคท่าอุเทน อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
ซ่ึงสามารถบริการประชาชนในพ้ืนท่ีใกล้เคียงจํานวน ๓ อําเภอ ซ่ึงไม่มีสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอยู่เลย คือ อําเภอท่าอุเทน อําเภอโพนสวรรค์ อําเภอศรีสงคราม ซ่ึงห่างไกลจาก
ตัวจังหวัดนครพนมประมาณ ๒๖ กิโลเมตร จากเหตุผลดังกล่าว จึงขอเรียนถามว่า 
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  ๑. กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายท่ีจะจัดต้ังวิทยาลัยเทคนิคในอําเภอท่าอุเทนใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

  ๒. ในปัจจุบันพ้ืนท่ีในการก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคท่าอุเทน จํานวน ๕๐ ไร่ ได้รับการอนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว ขาดแต่การพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างและจ้างบุคลากร กระทรวงศึกษาธิการจะ
มีแนวทางในการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวอย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

  นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช รมช.กระทรวงศึกษาธิการ  ตอบชี้แจงโดยกล่ าวว่ า
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส่งเสริมให้มีสถานศึกษาโดยท่ัวถึง แต่หากมีสถานศึกษาของเอกชนจัดต้ังในพ้ืนท่ี
ทางกระทรวงศึกษาธิการจะไม่สร้างในพ้ืนท่ีนั้นเพ่ือมิให้ซํ้าซ้อนกัน ท้ังนี้กระทรวงศึกษาธิการมีหลักเกณฑ์ใน
การก่อสร้างสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รวม ๑๑ ข้อ ส่วนการจัดต้ังวิทยาลัยเทคนิคในอําเภอท่าอุเทนนั้น 
กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการเพ่ือจัดต้ังเป็นศูนย์ฝึกอบรมก่อน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดต้ังเป็น
วิทยาลัยเทคนิคในโอกาสต่อไป 

  ๒. กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง การปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงชนบทหมายเลข สน ๒๐๑๑ ซ่ึง
ถามโดย นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพ่ือไทย จังหวัดสกลนคร โดยกล่าวว่าเนื่องจาก
ทางหลวงชนบทหมายเลข สน ๒๐๑๑ สายบ้านนาโพธิ์น้อย-บ้านโพนแพง ชํารุดทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อมาก
ทําให้ประชาชนสัญจรไปมายากลําบากและไม่ปลอดภัย อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ เห็นควร
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน จึงขอเรียนถามว่า 

  ๑. รัฐบาลมีโครงการปรับปรุงแก้ไขทางหลวงชนบทดังกล่าวอย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

  ๒. รัฐบาลมีงบประมาณในการดําเนินการหรือไม่ หากมีจะจัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินการเม่ือใด ขอทราบรายละเอียด 

  นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมช.คมนาคม ตอบชี้แจงว่าทางหลวงดังกล่าวมีชื่อมีชื่อจริง ๆ 
ว่าทางหลวงชนบทหมายเลข สน ๒๐๐๑ ไม่ใช่ ๒๐๑๑ ซ่ึงมีความยาวประมาณ ๑๙ กิโลเมตร ประกอบด้วย
ส่วนท่ีลาดยางและส่วนท่ีเป็นลูกรัง ซ่ึงกรมทางหลวงชนบทได้พยายามซ่อมแซมทุกปี   และขณะนี้กระทรวง
คมนาคมกําลังดําเนินการสํารวจเพ่ือลาดยางต่อไป   ท้ังนี้ในปี ๒๕๕๖ นี้ ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือซ่อม
ถนนลาดยางประมาณ ๙.๘ ล้านบาท ส่วนถนนลูกรังได้จัดสรรงบประมาณกว่า ๓ ล้านบาท   

                     ๓. กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณห้าแยกน้ํากระจาย 
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ต้ังถามโดย นายเจือ ราชสีห์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ 
จังหวัดสงขลา โดยกล่าวว่าปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเร่งด่วนเป็นปัญหาสําคัญท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณห้าแยกน้ํากระจาย ตําบลพะวง อําเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา ถนนเป็นโครงข่ายการคมนาคมจากหลายเส้นทาง อาทิ จากอําเภอเมืองสงขลาไปอําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อําเภอเมืองสงขลาไปจังหวัดพัทลุง หรือจากจังหวัดนครศรีธรรมราชไปจังหวัดปัตตานี 
เป็นต้น ในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือเทศกาลสําคัญ การจราจรบริเวณห้าแยกน้ํากระจาย ตําบลพะวง อําเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา สภาพการจราจรจะติดขัดเป็นอย่างมาก ทําให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางคมนาคมบริเวณดังกล่าว
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ต้องเผชิญกับปัญหาในหลาย ๆ ด้าน เช่น ต้องสูดดมควันพิษจากท่อไอเสีย เป็นผลเสียต่อสุขภาพหรือแม้กระท่ัง
การสิ้นเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุทําให้เสียค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเพ่ิมมากข้ึน จึงขอเรียนถามว่า 

  ๑. รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณห้าแยกน้ํากระจาย อําเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา หรือไม่ ถ้ามีจะสามารถจัดสรรงบประมาณได้ในปีใด เริ่มดําเนินการได้เม่ือใด ขอทราบ
รายละเอียด 

  ๒. หากรัฐบาลไม่มีนโยบายท่ีจะแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะสามารถบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในเรื่องดังกล่าวอย่างไร ท้ังในระยะสั้นและระยาว ขอทราบรายละเอียด 

  พลเอก พฤณฑ์ สุวรรณทัต รมช.คมนาคม ได้ชี้แจงว่ากรมทางหลวงได้จัดทําแผนก่อสร้าง
ทางแยกต่างระดับ ซ่ึงบรรจุในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แล้ว ประมาณ ๑,๒๐๐ ล้านบาท ซ่ึงแบบการก่อสร้างเป็น
การทําสะพานยกระดับ ๓ สะพาน คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๐ ซ่ึงโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบ
จากประชาชนในพ้ืนท่ีแล้ว ท้ังนี้จะเริ่มดําเนินการก่อสร้างในปี ๒๕๕๘ ส่วยการแกไขปัญหาระยะสั้นนั้นขณะนี้
กรมทางหลวงได้จัดทําป้ายบอกทางเพ่ือลดปัญหาการจราจรบริเวณห้าแยกน้ํากระจายแล้ว 

  ๔. กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง โครงการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า บ้านกุดกว้าง-วังยาว ตําบลวัง
สามัคคี อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังถามโดย นายนิรมิต สุจารี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพ่ือ
ไทย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกล่าวว่าสืบเนื่องจากโครงการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านกุดกว้าง-วังยาว ตําบล
สามัคคี อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นโครงการตามความต้องการของราษฎรในพ้ืนท่ี ซ่ึงราษฎรบริจาค
ท่ีดินให้โครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตําบลวังสามัคคีและคณะกรรมการพัฒนา
แหล่งน้ําของจังหวัด หน่วยงานท่ีสนับสนุนโครงการฯ ได้แก่ กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (พ.พ) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงต่อมากรมชลประทานได้รับมอบดําเนินการโครงการดังกล่าวต่อเนื่อง
เพ่ือจัดต้ังและดําเนินการโครงการชลประทานระบบท่อและก่อสร้างคลองส่งน้ําตาดคอนกรีต ประเภทเพ่ิม
ประสิทธิภาพและการผลิตสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างเม่ือวันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๓๙ 
เป็นจํานวนเงินท้ังสิ้น ๒๒,๔๐๐,๑๔๓.๒๘ บาท แบ่งการก่อสร้างเป็น ๒ ระยะ ระยะท่ี ๑ ปี ๒๕๔๘ ได้รับ
งบประมาณก่อสร้างสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าและส่วนประกอบอ่ืน ๆ (จ้างเหมาท้ังโครงการฯ) เป็นจํานวนเงิน 
๗,๑๔๐,๐๐๐ บาท และระยะท่ี ๒ ปี ๒๕๕๖ ได้รับงบประมาณก่อสร้างระบบส่งน้ํา (จ้างเหมาท้ังโครงการฯ) 
เป็นจํานวนเงิน ๑๕,๒๖๐,๑๔๓.๒๘ บาท ปัจจุบันได้ดําเนินการแล้วเสร็จ และขอส่งมอบถ่ายโอนภารกิจสถานี
สูบน้ําด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ําให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลวังสามัคคี เม่ือวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ แต่
องค์การบริหารส่วนตําบลดังกล่าวยังไม่พร้อมท่ีจะรับการถ่ายโอนภารกิจ เพราะไม่สามารถเดินเครื่องสูบน้ําไป
ยังพ้ืนท่ีไร่นาของเกษตรกรได้ เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ําต้นทุนท่ีจะสูบ ไม่มีอาคารเก็บกักน้ําและบังคับน้ําในลําน้ํา
ยัง ใต้สถานีสูบน้ํา ซ่ึงโดยปกติปริมาณน้ําในลําน้ํายังจะข้ึนและลงเร็ว ถ้าไม่มีอาคารเก็บกักและบังคับน้ําไว้ก็จะ
ไม่มีน้ําในสถานีสูบน้ําได้ในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง และโครงการดังกล่าวได้ถูกท้ิงร้างอุปกรณ์ต่าง ๆ เกิดการ
ชํารุดเสียหาย ซ่ึงปัญหาดังกล่าวนี้เป็นเหตุผลหนึ่งท่ีทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลวังสามัคคีปฏิเสธการรับ
มอบโครงการเม่ือโครงการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าก่อสร้างแล้วเสร็จ ทําให้สูญเสียงบประมาณของแผ่นดิน 
ราษฎรสูญเสียโอกาสท่ีจะได้รับประโยชน์จากโครงการ ท้ังท่ีราษฎรในพ้ืนท่ีต่างร่วมบริจาคท่ีดินให้กับโครงการ 
จากเหตุผลดังกล่าวจึงขอเรียนถามว่า 
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  ๑. รัฐบาลมีแนวทางแก้ไขปัญหาโครงการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านกุดกว้าง-วังยาว อําเภอ
โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด รวมท้ังผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับโครงการหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

  ๒. ปัญหาสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าท่ีสร้างแล้วเสร็จแต่ไม่สามารถเดินเครื่องสูบน้ําและใช้
ประโยชน์จากโครงการตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้ ในปัจจุบันพบหลายแห่ง รัฐบาลมีแนวทางแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

  ๓. เพ่ือสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการกระจายอํานาจเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้า
มารับผิดชอบและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนให้กับราษฎรในท้องถ่ิน รัฐบาลจะให้การสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ
บางเรื่องท่ีท้องถ่ินสามารถดําเนินการได้จากกรมชลประทานอย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

  นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสตร์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ตอบชี้แจงโดยกล่าวว่า กระทรวง
เกษตรฯ ได้ดําเนินการโครงการดังกล่าว โดยได้ก่อสร้างสถานีสูบน้ําและบังคับน้ํา แล้วเสร็จเม่ือปี ๒๕๕๒ และ
ได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังไม่พร้อม กระทรวง
เกษตรฯจึงได้ดําเนินการต่อโดยได้ดําเนินการวางแผนศึกษาการสร้างอาคารกักเก็บน้ําและบังคับน้ําในลําน้ํายัง 
ซ่ึงจะศึกษาแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ ท้ังนี้ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าจะได้เร่งรัดดําเนินการเพ่ือ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งให้รวดเร็วข้ึน 

  ภายหลังจบวาระกระทู้ถามแล้ว ประธานได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระเรื่องท่ี
ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ ดังนี้ 

  -  รับทราบพระบรมราชโองการประกาศแต่งต้ังรัฐมนตรี ดังนี้ 

       นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง เป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตําแหน่งหนึ่ง  

       นายสมศักด์ิ ภูริศรีศักด์ิ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  

  -  รับทราบ เลื่อนรายชื่อสมาชิกแบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ คือ นายชวนนท์ 
อินทรโกมารสุทธิ์ แทน นางผุสดี ตามไทย 

  -  รับทราบ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา จํานวน ๓ ฉบับ  

  (๑) วุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย 
พ.ศ....ออกไปเป็นกรณีพิเศษ 

  (๒) วุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร เป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.... ซ่ึงสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว 

  (๓) วุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ... ซ่ึง
คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว 
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  รับทราบเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้นําเรื่องขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎร
เพ่ือพิจารณาคดีอาญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายครรชิต ทับสุวรรณ ในระหว่างสมัยประชุม  ออกจาก
ระเบียบวาระการประชุมตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ ๑๗๙ วรรคสอง 

  จากนั้นเป็นวาระรับรองรายงานการประชุมจํานวน ๕ ครั้ง ซ่ึงท่ีประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไข 
จากนั้นท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ... 
และต้ังกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๑ ท่าน กําหนดการแปรญัตติ ๗ วัน  

  ต่อมาท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ต้ังกรรมาธิการแทนตําแหน่งท่ีว่าง ๓ คณะ จากนั้น นาย
วรชัย เหมะ  ขอเปลี่ยนวาระการประชุม โดยขอเลื่อนร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซ่ึงกระทําความผิด
เนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ....ข้ึนมาเพ่ือพิจารณาในสมัย
ประชุมหน้า 

  อย่างไรก็ตามมีสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ได้แสดงเหตุผลท่ีไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนระเบียบ
วาระการประชุมนี้ ท้ังนี้ นายเจริญ  จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนท่ี ๑ ในฐานะประธานในท่ี
ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกท้ังฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการขอเปลี่ยนระเบียบวาระได้อภิปรายแสดง
เหตุผลอย่างกว้างขวางแล้ว ในท่ีสุดมีผู้เสนอปิดอภิปราย จากนั้นท่ีประชุมลงมติโดยเสียส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ
การปิดอภิปราย จากนั้นท่ีประชุมลงมติอีกครั้งโดยเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการขอเปลี่ยนระเบียบวาระตามท่ี 
ส.ส.วรชัย เหมะ เสนอ จากนั้น ส.ส.อภิชาติ  ศักดิเศรษฐ เสนอให้เลื่อนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลข้ึนมาพิจารณาก่อนเรื่องท่ี ส.ส.วรชัย เสนอ ซ่ึงท่ีประชุมลงมติไม่เห็นด้วยกับญัตติดังกล่าว จากนั้น
ประธานได้มอบหมายให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอ่านพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญ
นิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ท่ีประชุมรับทราบพระบรมราชโองการ  ท้ังนี้พระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมจะมี
ผลต้ังแต่วันท่ี ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อจากนั้นประธานกล่าวขอบคุณสมาชิกท่ีร่วมกันทํางานตลอดสมัย
ประชุมเป็นอย่างดี และสั่งปิดประชุม เวลา ๑๙.๑๒ นาฬิกา 

 

  

   

   


